

ถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรเลข 0 และ 5. กลุ่มผู้เฒ่าที่ถือบัตรติดไปจากข้อเท็จจริง คือ กลุ่มที่เข้ามาประเทศไทยนานแต่ตกสำรวจแล้วขึ้นทะเบียนเป็นบัตรแรงงานข้ามชาติ

"กลุ่มตกหล่นมีประมาณ 400 คน ปัญหาหลักของกลุ่มนี้คือ ไม่มีชื่อ ไม่มีเอกสารทางทะเบียน คือ จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกแบบ ทั้งรักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สิน สิทธิการก่อตั้งครอบครัว การเดินทาง สิทธิทางการเมือง ที่ผ่านมามีคนกลุ่มนี้จะพยายามยื่นคำร้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุมัติเพราะยังระแวงเรื่องการอนุมัติที่ผิดพลาดทำให้กลุ่มนี้ยังไม่มีใครได้รับสิทธิในการครองที่อยู่อาศัยในพื้นที่ประเทศไทยเลย"

ขณะที่นางด้าย บัวละมัด บุคคลไร้สถานะอายุ 64 ปี กล่าวว่า ตนแต่งงานกับสามีชาวไทยมานาน 44 ปี มีบุตรด้วยกัน 4 คน แต่ยังไม่เคยกล้าเดินทางไปต่างจังหวัดเลยสักครั้ง ทั้งๆ ที่ลูกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกันหมด แต่ตนก็ไม่กล้าจะไปเยี่ยมลูก เพราะกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะจับกุมข้อหาบุคคลต่างด้าว แต่พอมาวันนี้ได้จดทะเบียนสมรสแล้ว น่าจะพอช่วยทุกปัญหาได้บ้าง หรืออย่างน้อยก็มีหลักฐานชัดเจนว่า ตนเป็นผู้ปกครองของลูกที่มีสัญชาติไทย และมีสามีคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ด้านปรีชา ร้อยแก้ว ผู้ประสานงานโครงการแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสุขภาวะผู้เฒ่าไร้สัญชาติ กล่าวว่า ในงานผู้เฒ่าไร้สัญชาติปีนี้ จะมีการเปิดเสวนาเรื่องคลินิกกฎหมายให้คำปรึกษาเรื่องสถานะบุคคลเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะ โดยภายในงานยังมีนิทรรศการ และการแสดงของชาติพันธุ์พื้นเมือง อาทิ ม้ง เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ ฯลฯ เพื่อนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรม ออกสู่สาธารณะ และเพิ่มโอกาสการเผยแพร่ข่าวสารกลุ่มคนที่ตกหล่นอยู่ในมุมมืดของสังคมไทย ที่รอการช่วยเหลือจากทุกคน.



กำหนดการงานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

09.00 - 09.20 น. พิธีเปิด

09.20 - 10.30 น. เวทีเสวนา "ภูมิปัญญาผู้เฒ่า" โดยผู้เฒ่าชนเผ่าต่างๆ

10.30 - 12.30 น. เวทีนำเสนอข้อมูลสภาพปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ ตอบคำถามโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนำเสนอโดยตัวแทนชาวบ้านผู้ประสบปัญหาพร้อมรับฟังและนำเสนอ แนวทางแก้ปัญหาพร้อมกันโดยประธานคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญติดตามการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาการไร้สถานะ และสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินรายการโดยคุณเตือนใจ ดีเทศน์

12.30 น. มอบของที่ระลึกสำหรับผู้เฒ่า (ตามที่ได้รับ การสนับสนุน)

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย ร่วมกิจกรรมชมมรดกและสุขภาพผู้เฒ่า คลินิกกฎหมาย ชมนิทรรศการและการแสดงภูมิปัญญาผู้เฒ่าชาติพันธุ์